

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phòng thông qua Kế hoạch và triển khai thí điểm mô hình thí điểm. Theo đó, mô hình nhằm triển khai mông li c s cung cấp dịch vụ tư vấn cai nghiện ma túy tại cộng đồng; tăng cường sự gắn kết và xác định rõ trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan, nhân viên trong cung cấp dịch vụ xã hội vì người sử dụng ma túy và người cai nghiện ma túy. Thông qua mô hình nhằm mục đích tạo điều kiện người sử dụng ma túy, người cai nghiện ma túy sớm tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tư vấn, tư vấn cai nghiện ma túy, tin cậy hoàn thiện và chuyên sâu về công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, góp phần giảm thiểu tỉ lệ phạm do nhóm người sử dụng ma túy, cai nghiện ma túy gây ra và mô hình hình an ninh trật tự trên địa bàn phòng.

Hiện tại áp dụng các mô hình là người sử dụng trái phép các chất ma túy có trú trên địa bàn đã áp dụng các biện pháp xử lý theo: Nghị quyết số 167/2013/N-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống buôn lậu gia đình; Nghị quyết số 94/2010/N-CP ngày 09/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị quyết số 94/2009/N-CP ngày 26/10/2009 quy định chi tiết thi hành Luật sa i, bổ sung một số nội dung của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Các hoạt động chuyên môn bao gồm: Phát hiện, tiếp cận, sàng lọc, đánh giá người sử dụng ma túy và mức độ sử dụng, cai nghiện ma túy, mức độ rối loạn tâm thần, nguy cơ lây nhiễm HIV, viêm gan và chuyển giao các cơ sở dịch vụ tư vấn cai nghiện: Chuyển giao tư vấn tiếp cận người cai nghiện, tư vấn các rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy, tư vấn thay thế bằng Methadone, chuyển giao người cai nghiện. Hỗ trợ: Tư vấn sức khỏe, xét nghiệm HIV, viêm gan và sàng lọc lao chuyển giao các cơ sở y tế tư

tr. H tr pháp lý: H tr các vn liên quan n pháp lut, t vn pháp lý i vi ngi nghin, ngi s dng ma túy, các bin pháp hành chính ã c áp dng. H tr tâm lý xã hi, t vn d phòng tái nghin;...

Mục tiêu hng n là 100% ngi s dng ma túy, ngi nghin ma túy trên a bàn phng b phát hin học t nguyn có nhu cu h tr t vn, pháp lý, iu tr nghin ma túy, hc ngh, vay vn, gii quy t vic làm c tip nhn, phân loi, sàng lc, ánh giá, chuyn gi n các c quan chuyên môn, c s y t và các c s dch v khác iu tr nghin ma túy và các h tr khác cho phù hp.

Tin, nh: Thu Mai